

ที่ 013/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง การเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) ร่วมกับบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 บริษัท อินโนฮับ จำกัด (“อินโน ฮับ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ฟิจิตอล”) ซึ่งทำธุรกิจประกอบกิจการให้บริการด้านแพลตฟอร์มการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports Platform) เป็นการทำการตลาด (Marketing) เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) และกิจการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) อย่างครบวงจร รวมทั้งการทำคอนเทนต์ (Content) ในสื่อต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์ (Content) การให้บริการด้านแพลตฟอร์มการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต โดยเป็นการทำการตลาด (Marketing) เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) และกิจการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) อย่างครบวงจร และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลาย และมีฐานลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น โดยอินโน ฮับ จะเข้าซื้อหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ชำระเต็มจำนวนแล้วจากผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของฟิจิตอล จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของฟิจิตอล ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ภายหลังจากที่ฟิจิตอลดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนทุนจดทะเบียนเดิม 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 50,000,000 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ อินโน ฮับ จะดำเนินการเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและตรวจสอบสถานะของฟิจิตอลก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน โดยหากผลการตรวจสอบสถานะของฟิจิตอลเป็นที่พึงพอใจ อินโน ฮับ จะดำเนินการเพื่อเจรจา เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในเดือนเมษายน 2565 อย่างไรก็ดี ในการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว อินโน ฮับ จะต้องชำระเงินมัดจำจำนวน 20,000,000 บาท ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวให้แก่ ผู้จะขาย โดยเงินมัดจำดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขาย

ทั้งนี้ หากภายหลังการศึกษาความเป็นไปได้และการตรวจสอบสถานะดังกล่าว อินโน ฮับ ตัดสินใจจะลงทุนในฟิจิตอลแล้วนั้น บริษัทซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอินโน ฮับ จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องทุกประการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะของฟิจิตอล การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในฟิจิตอลตามรายละเอียดข้างต้น สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีร์ช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร